

Đồng Nai, ngày 15 tháng 11 năm 2016

THƯ CẢM ƠN

ủng hộ đồng bào bị lũ lụt Miền Trung
của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Nai

“Hãy dành sự chia sẻ đối với đồng bào Miền Trung”

- Thân ái gửi:**
- Các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh;
 - Cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà;
 - Cán bộ, nhân viên Cơ quan Tỉnh đoàn.

Đứng trước những đau thương mất mát do mưa lũ gây ra đối với người dân tại một số tỉnh Miền Trung, với truyền thống của dân tộc và tinh thần “tương thân, tương ái”, “thương người như thể thương thân”, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Nai mở cuộc vận động *Hãy dành sự chia sẻ đối với đồng bào Miền Trung*.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà, các đồng chí cán bộ, công nhân viên Cơ quan Tỉnh đoàn tích cực hưởng ứng cuộc vận động này. Qua 1 tuần triển khai, với tấm lòng vàng của quý nhà hảo tâm, của các bạn cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã nhận được **250.051.000** đồng (hai trăm năm mươi triệu, không trăm năm mươi một ngàn đồng) quyên góp...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chuyển toàn bộ số tiền trên đến 03 tỉnh (thông qua Tỉnh đoàn của 3 tỉnh) chịu thiệt hại nặng nề trong cơn bão vừa qua, cụ thể như sau: Tỉnh Nghệ An: **93.081.000** đồng, tỉnh Hà Tĩnh: **90.485.000** đồng, tỉnh Quảng Bình: **66.485.000** đồng.

Đây là hoạt động không chỉ là hành động đơn thuần “nhường cơm, sẻ áo” đối với đồng bào Miền Trung ruột thịt mà còn thể hiện một nghĩa cử cao đẹp, một tấm lòng nhân ái, sẻ chia, một nét đẹp văn hoá của Thanh thiếu nhi tỉnh Đồng Nai đối với xã hội và cộng đồng.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xin trân trọng cảm ơn những tình cảm quý báu và sự hỗ trợ, động viên chia sẻ kịp thời của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà, các đồng chí cán bộ, công nhân viên Cơ quan Tỉnh đoàn và rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự đồng hành, tinh thần tình nguyện của các đồng chí.

Xin trân trọng cảm ơn các đồng chí!

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
BÍ THƯ



Bùi Thị Bích Thủy